

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC - VĂN HÓA

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX:
**NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
 LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ**

Nội hội Nội biểu Nâng bồi TP.HCM Khoa IX Nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 5/8 đến 8/8/2010 đã thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Nâng bồi TP.HCM gồm có 69 ủy viên. Ủy viên Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, đã tại các cơ sở vui Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ban Phôi bí thư gồm: Ủy viên Lê Hoàng Quân, Ủy viên Nguyễn Văn Nua, Ủy viên Nguyễn Thọ Thu Hà

Phát biểu với báo chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định Nâng bồi TP sẽ nỗ lực “Nối kết, nâng năng, sáng tạo”, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để xây dựng thành phố xanh nâng là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng. Ông Hải cho rằng, Nội hội nội biểu Nâng bồi lần này sẽ là bước khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, công việc tiếp theo là phải sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Nội hội này vào cuộc sống, sớm trở thành hiện thực. Vấn đề quan trọng là phải nhìn thẳng vào số thật để tập trung sức lực thực hiện những hạn chế yếu kém và quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết này.

Nghị quyết của Nội hội lần này nêu rõ 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nội dung những chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12%; tốc độ tăng



Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải
(SGGP online)



*Phoibí thò Thanh uỷ TP.HCM
Lê Hoàng Quân. (SGGP online)*



*Phoibí thò Thanh uỷ TP.HCM
Nguyễn Văn Nua. (SGGP online)*



*Phoibí thò Thanh uỷ TP.HCM
Nguyễn Thị Thu Hà (SGGP online)*

trởing giai trò gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm, của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm và của ngành nông nghiệp là 5%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2015: dịch vụ: 57% (trong GDP), công nghiệp: 42% (trong GDP), nông nghiệp: 01% (trong GDP); tổng mức tiêu thụ xã hội trên nửa bán TP đạt trên 1,4 triệu tỉ đồng/ 5 năm; năm cuối năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 4.800 USD; hàng năm có 75% cơ sở nâng trong sạch, vững mạnh...

Nếu việc thực hiện các chỉ tiêu sớm này vào cuối sống, thành phố sẽ ra 6 chương trình nổi bật gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; Chương trình giảm un tác giao thông; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

Trong 6 chương trình nổi bật thành phố sẽ ra 6 chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lên nhóm ưu tiên hàng đầu. Trao đổi với báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ N/Ch

Nguyễn Thị Nguyệt Tâm cho biết: Nổi bật nhất tại trung tâm sâu về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là chương trình trọng tâm, là nguồn gốc phát triển các chương trình nổi bật. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có mục tiêu xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế trong nội địa trung và dài hạn như cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững mà Bộ các chính trị của Đảng TP sẽ ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban Tâm cũng khẳng định, sẽ có chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có bước nổi bật Thành phố sẽ có những trọng tâm và giải pháp nào tại địa phương, có quy hoạch; cách sử dụng nguồn nhân lực phải có hiệu quả trong thời TP sẽ tiếp tục áp dụng những chính sách để thu hút và nâng nguồn nhân lực tại TP.HCM.

NCH

